



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ
ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

.....

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขอรับ
บริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน และเพื่อความรวดเร็ว ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๑ และปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๐ ข้อที่ ๑๗ กำหนดว่า
“...ในกรณีที่ผู้มีอำนาจดังกล่าวประสงค์ได้สำเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือ
ผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดทะเบียน หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวเอง...” และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๑๘๗๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้จากประชาชน)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงยกเลิกการขอสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการ
ติดต่อราชการ (รายละเอียดปรากฏตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณายกเลิกสำเนาเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพร คงทน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณากเลิกสำเนาเอกสาร
กระบวนการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อกระบวนการงาน	แนวทางปฏิบัติ	หมายเหตุ
<p>เกี่ยวกับงานสำนักปลัด งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน</p> <p>-การขอลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p>
<p>-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒</p>
<p>-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒</p>

ชื่อกระบวนการงาน	แนวทางปฏิบัติ	หมายเหตุ
-การขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน -กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒
<u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน	-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน -กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ – (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
<u>เกี่ยวกับงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประกอบ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน -กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

ชื่อกระบวนงาน	แนวทางปฏิบัติ	หมายเหตุ
<p>เกี่ยวกับงานกองคลัง การจัดเก็บภาษี</p> <p>-การชำระภาษีป้าย -การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>-พระราชบัญญัติป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ -พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ -เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบความถูกต้องในการชำระภาษีในภายหลัง -ลง ข้อมูล ใน ระบบ E-Laas ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี</p>
<p>เกี่ยวกับงานกองช่าง</p> <p>-การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร -การขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร -การขออนุญาตขุดดินและถมดิน</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ -พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓</p>
<p>เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>การขออนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ</p> <p>-ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร -ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕</p> <p>-ในหมวด ๓ ว่าด้วยเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย -หมวด ๕ ว่าด้วยเรื่อง เหตุรำคาญ -หมวดที่ ๖ ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ -หมวดที่ ๗ ว่าด้วยเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -หมวดที่ ๘ ว่าด้วยเรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร -หมวดที่ ๙ ว่าด้วยเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ</p>